

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ thu hoạch lúa mùa, trồng cây vụ đông ưa ẩm tại xã An Châu (Đồng Hưng).

Sáng ngày 21/9, các đồng chí: Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại Đồng Hưng và Quỳnh Phú.

Năm nay, huyện Đông Hưng phấn đấu gieo trồng hơn 5.000ha cây vụ đông, trong đó diện tích cây ưa ẩm khoảng 2.700ha, cây ưa lạnh hơn 2.300ha, chủ lực là dưa, bí. Đến

nay, hơn 2.500ha lúa mùa trà sớm đang cho thu hoạch tạo quỹ đất trồng cây vụ đông ưa ẩm. Nông dân trong huyện đã trồng được khoảng 700ha cây vụ đông, tập trung ở các xã An Châu, Đông Xá, Lô Giang.

Đối với Quỳnh Phú, hiện nay gần 11.000ha lúa mùa đã trở bông, nông dân đang chuẩn bị thu hoạch hơn 2.000ha lúa mùa trà sớm vào cuối tháng 9 để tạo quỹ đất trồng cây vụ đông. Năm nay, huyện phấn đấu trồng 6.600ha cây vụ đông, trong đó cây ưa ẩm hơn 2.000ha.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, toàn tỉnh hiện có khoảng 69.000ha lúa mùa đã trở bông, còn khoảng 6.000ha lúa trở bông sau ngày 20/9, tập trung ở hai huyện Tiến Hải, Kiến Xương và thành phố Thái Bình. Nhìn chung, các trà lúa đã trở bông sinh trưởng, phát triển tốt, an toàn về sâu bệnh hại.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã kiểm tra tiến độ thu hoạch lúa mùa trà sớm, trồng cây vụ đông ưa ẩm ở

NGÂN HUỖN

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH KIỂM TOÁN...

(Tiếp theo trang 1)

Nhà nước, sắp xếp thời gian làm việc với đoàn kiểm toán; bố trí cán bộ chuyên môn làm việc với đoàn kiểm toán; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ đoàn kiểm toán; giải trình các vấn đề có liên quan theo yêu cầu của đoàn kiểm toán; đồng thời, giao

Sở Tài chính là đầu mối đối với kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh là đầu mối đối với kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư dự

án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình.

Thay mặt Kiểm toán Nhà nước, đồng chí Phó Tổng kiểm toán Nhà nước đề nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, huyện được kiểm toán bố trí cán bộ phù hợp, xuyên suốt; bám sát nội dung quyết định kiểm toán để cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, chính xác. Đồng thời, yêu cầu từng thành viên đoàn kiểm toán bám

xã An Châu (Đồng Hưng), tình hình sinh trưởng, phát triển của lúa mùa tại xã Đông Hải (Quỳnh Phú). Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa đã chín với phương châm "xanh nhà hơn già đồng" để tạo quỹ đất trồng cây vụ đông ưa ẩm, bảo đảm diện tích, kế hoạch đã đề ra.

Với diện tích lúa mới trở, chưa trở, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các địa phương tăng cường theo sát đồng ruộng; phòng, trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại cuối vụ như sâu đục thân hai chấm, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn cổ bông... theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị theo dõi sát tình hình, khoanh vùng những diện tích cần phòng, trừ để tổ chức, hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng, trừ kịp thời, bảo đảm lúa phát triển tốt, cho năng suất cao. Trên cơ sở cơ cấu, thời vụ, mục tiêu của sản xuất vụ đông, ngành nông nghiệp tham mưu UBND tỉnh tổ chức lễ phát động phong trào trồng cây vụ đông, tạo khí thế sôi nổi tại các địa phương. Ngoài chính sách hỗ trợ của tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành nông nghiệp và các địa phương nghiên cứu, ban hành cơ chế hỗ trợ nông dân trồng, phát triển diện tích cây vụ đông, giúp tăng thu nhập cho người dân.

sát mục tiêu, nội dung của kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt để thực hiện kiểm toán; trong quá trình kiểm toán thực hiện đầy đủ các bằng chứng kiểm toán, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, huyện được kiểm toán; thực hiện nghiêm các quy định của Luật Kiểm toán nhà nước, làm việc công tâm, khách quan, không sách nhiễu, gây phiền hà cho các sở, ngành, huyện được kiểm toán.

Lấy ý kiến về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Sáng ngày 21/9, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội. Các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang đồng chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Thực hiện yêu cầu của Quốc hội về rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Chính phủ đã triển khai đến các cơ quan, các hiệp hội và doanh nghiệp trên cả nước. Tổ công tác của Chính phủ đã tổng hợp, phân loại thành 24 nhóm lĩnh vực được yêu cầu rà soát, tổ chức thực hiện rà soát 397 văn bản, gồm 60 luật, nghị quyết của Quốc hội, 139 nghị định của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 198 văn bản khác do các cơ quan trung ương ban hành. Trong đó, tập trung vào 22 lĩnh vực, trọng tâm là pháp luật về đầu tư, đầu tư, quy hoạch, đầu tư công, quản lý, sử dụng đất đai, tài chính công, môi trường, xây dựng, chứng khoán... Việc phân loại, nghiên cứu, cho ý kiến độc lập và xử lý kết quả rà soát, tiếp thu phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp chủ và ngành được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, bài bản. Nhiều nội dung vướng mắc, bất cập đã được cơ quan có thẩm quyền nhận diện,

được sửa đổi, bổ sung theo đúng quy trình, quy định. Hệ thống pháp luật nói chung và các lĩnh vực trọng tâm được rà soát đã cơ bản thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng trong từng lĩnh vực. Phần lớn các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, đóng góp tích cực vào quá trình đổi mới, xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nêu rõ việc rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 101 của Quốc hội là vấn đề rất khó, liên quan đến đa ngành, đa lĩnh vực, vì vậy đòi hỏi có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và phải làm nhanh, tích cực; bộ phận soạn thảo phải tiếp thu có chọn lọc và hoàn thiện báo cáo đúng tiến độ để Chính phủ trình Quốc hội. Báo cáo phải phát hiện những bất cập, vướng mắc trong hệ thống pháp luật, chỉ rõ thẩm quyền thuộc về ai, từ đó thống nhất cách làm trong sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tế. Các bộ, ngành, địa phương tập trung vào những nội dung vướng mắc lớn, liên quan đến công tác hành pháp, những điểm còn sơ hở của quy định pháp luật dẫn đến hành vi tham nhũng, tiêu cực. Đối với những vướng mắc liên quan thẩm quyền trực tiếp, các bộ, ngành chủ động kịp thời sửa đổi.

TRINH CƯỜNG

GẦN 600 TỶ ĐỒNG...

(Tiếp theo trang 1)

các ngân hàng thương mại trên địa bàn còn tích cực triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết số 33/ NQ-CP của Chính phủ.

Việc triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ khách hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

BIỂU DƯƠNG NGƯỜI CAO TUỔI LÀM KINH TẾ GIỎI...

(Tiếp theo trang 1)

kinh nghiệm của NCT tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới; triển khai thực hiện phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng" phù hợp với từng địa phương; tiếp tục biểu dương và nhân rộng mô hình tiên tiến của NCT; tăng cường công tác phối hợp, chăm lo sức khỏe, vật chất và tinh thần cho NCT, tạo mọi điều kiện để hội viên tham gia sinh hoạt tại các chi, tổ hội ở địa phương.

Tại hội nghị, 78 cá nhân được trao giấy chứng nhận, bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội NCT Việt Nam, UBND tỉnh, các sở, ngành do có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào NCT làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018 - 2023. Nhân dịp này, Ban đại diện Hội NCT tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao - gương sáng" giai đoạn 2023 - 2028.



Đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam trao giấy chứng nhận của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cho các cá nhân đạt danh hiệu "Người cao tuổi làm kinh tế giỏi" cấp toàn quốc giai đoạn 2018 - 2023.

Vũ Ninh ra mắt mô hình "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ"



Đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức xã Vũ Ninh ký cam kết thực hiện các tiêu chí.

Sáng ngày 21/9, xã Vũ Ninh (Kiến Xương) tổ chức hội nghị ra mắt mô hình "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ".

Mô hình tập trung thực hiện 5 tiêu chí: Chính quyền hoạt động công khai, minh bạch; chính quyền thân thiện, trách nhiệm; đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách thân thiện, trách nhiệm, tận tụy; người đứng đầu chính quyền gương mẫu, thân thiện và có trách nhiệm với nhân dân; trụ sở làm việc khang trang, văn minh, sáng, sạch đẹp. Mô hình nhằm thực hiện tốt việc phục vụ nhân dân khi đến giải quyết công việc hành chính với tinh thần trung đạo, gần

dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức đã ký cam kết thực hiện các tiêu chí; lãnh đạo xã trao thư cảm ơn cho doanh nghiệp, người dân có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Vũ Ninh là 1 trong 2 xã của huyện Kiến Xương thực hiện thí điểm theo Đề án số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng mô hình "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ" ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

THU THÚY

Thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn toàn tỉnh từ tháng 10/2023

Chiều ngày 21/9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị đồng ý ý kiến vào kế hoạch triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt áp dụng đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công và trợ giúp xã hội.

Thực hiện Quyết định số 708/QĐ-TTg, ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng

phát triển đến năm 2030; Công văn số 3157/UBND-KGVX, ngày 12/9/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt áp dụng đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công và trợ giúp xã hội. Theo đó, việc triển khai sẽ được thực hiện từ tháng 10/2023 tại 260/260 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tích cực phối hợp với ngành bưu điện và ngân hàng thực hiện rà soát thông tin và mở tài khoản cho người hưởng. Để kế hoạch triển khai thực hiện đạt kết quả cao, Sở đề nghị UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của đối tượng và thân nhân đối tượng về việc thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời

những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

Việc thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt sẽ góp phần xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán hiện đại của nền kinh tế. Đồng thời, giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính, bảo đảm đối tượng hưởng chế độ đúng, đủ, kịp thời, quy trình chi trả đơn giản, thuận lợi, để tiếp cận.

MUY DUNG

Tổng kết lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho ban chủ nhiệm nhà văn hóa, khu thể thao

Chiều ngày 21/9, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Thái Thụy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng kết lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho ban chủ nhiệm nhà văn hóa, khu thể thao, hạt nhân các đội, nhóm, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cơ sở trên địa bàn huyện Thái Thụy.

Thực hiện để án hỗ trợ và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái

Bình giai đoạn 2021 - 2025, ngày 19/7/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho ban chủ nhiệm nhà văn hóa, khu thể thao, hạt nhân các đội, nhóm, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cơ sở cho 279 thôn, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh. Huyện Thái Thụy là địa phương đầu tiên được lựa chọn để triển khai lớp tập huấn năm 2023 với 468 học viên của 52 thôn, tổ dân

phố. Trong 3 ngày từ 19 - 21/9, các học viên được phổ biến các quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố; hướng dẫn thành lập ban chủ nhiệm nhà văn hóa; công tác xây dựng tổ, đội, nhóm câu lạc bộ; hướng dẫn tổ chức và thực hiện các hoạt động văn hóa, thể thao tại cơ sở... Ngoài ra, các học viên còn được thực hành dàn dựng tiết mục, tập luyện kỹ năng múa, hát; tổ chức thi đấu các môn thể thao...

TU ANH